

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/BGD/1842
v/v Giải trình nội dung công bố thông tin
phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Bình Dương, ngày 14 tháng 09 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị CTCP Thép POMINA (sau đây gọi là "Công ty") đã phối hợp với đơn vị tư vấn để lập hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Công ty đã gửi bộ hồ sơ phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ngày 31 tháng 08 năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành công văn số 5685/UBCK-QLCB về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, trong đó yêu cầu Công ty chỉnh sửa, bổ sung tài liệu báo cáo phát hành trên.

Công ty đã thực hiện các chỉnh sửa, bổ sung cần thiết và cung cấp tài liệu bổ sung cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 07 tháng 09 năm 2018. Đến nay, Quý Ủy ban chưa ra ý kiến về tài liệu bổ sung báo cáo phát hành trên. Tuy nhiên, Công ty đã có sự nhầm lẫn nên đã thực hiện công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 02/BGD/1840 (đính kèm theo Công văn này là Công văn số 02/BGD/1840) và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 02/BGD/1841 ngày 10 tháng 09 năm 2018 (đính kèm theo Công văn này là Công văn số 02/BGD/1841).

Công ty nhận thức rằng công bố thông tin việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức mà chưa nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành là không đúng quy định. Công ty cam kết sẽ thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định và không để xảy ra tình trạng tương tự. Công ty sẽ công bố ngày chi trả cổ tức trong thời gian sắp tới.

Kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xem xét và chấp thuận.

Công ty trân trọng cảm ơn và kính chào!

Bình Dương, ngày 14 tháng 09 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

Người đại diện theo pháp luật – Tổng Giám Đốc

